

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: **6715**
/TCHQ-TXNK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **28** tháng 12 năm 2023

V/v trị giá hải quan hàng đi mượn nay
chuyển đổi mục đích sử dụng

Kính gửi: Công ty TNHH MTV UNIONGOSEI VIỆT NAM.
(Đ/c: Xưởng F, Đường 8B, Khu xưởng Kizuna KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2111/2023CV ngày 21/11/2023 của Công ty TNHH MTV Uniongosei Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định và kê khai trị giá hải quan của hàng hóa ban đầu là hàng đi mượn, đã được làm thủ tục tạm nhập miễn thuế, nay được đổi tác cho nên phải kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì năm 2016 Công ty nhận khuôn ép nhựa do Công ty mẹ là Union Gosei Nhật Bản cho mượn và đã mở tờ khai tạm nhập. Sau 7 năm sử dụng, Công ty mẹ không có nhu cầu nhận lại hàng hóa mà cho Công ty khuôn ép đã tạm nhập năm 2016. Do đó, khi Công ty hoàn thành thủ tục cho nhận từ công ty mẹ thì Công ty phải mở tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng cho hàng hóa đã tạm nhập. Chính sách thuế, chính sách mặt hàng đối với khuôn ép nhựa thay đổi mục đích sử dụng áp dụng theo các quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng.

Về trị giá hải quan, khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng cho hàng hóa, Công ty xác định và kê khai trị giá hải quan trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa và xuất trình các tài liệu, chứng từ tài liệu liên quan để cơ quan hải quan kiểm tra. Trường hợp trị giá hải quan được xác định chưa đúng thì cơ quan hải quan xác định trị giá.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thì hàng hóa thuộc quyền sở hữu và định đoạt của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Uniongosei Việt Nam biết và thực hiện. / *guy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Long An (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (Hàng B - 3b). *sv*

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nông Phi Quảng